



PAC Community Survey

[下面有中文文字](#) [ਹੇਠਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠ](#)

The Kathleen McNeely Elementary School Parent Advisory Council (PAC) has put together a brief, anonymous survey to gather information from the McNeely community to we can ensure we are on the right track in serving the needs of students & families. This survey should take no more than 5 minutes to complete.

The McNeely PAC's mission is to advocate for excellence in education, the safety and well-being of our students, and for the effective and meaningful involvement of families and community partners. Every parent/guardian who has a child currently enrolled at McNeely as a student is automatically a member of our PAC - we are all the PAC!

To make sure the PAC Executive and Elected Officers are accurately serving the needs of our school community, we would appreciate parents and guardians of McNeely students answer the following survey questions so we can assess our progress and plan for future school years.

Please remember that you may always contact the McNeely PAC via email at mcneelpac@outlook.com with any questions or concerns you may have about what the PAC does and how we do it. You can also check out our page on the McNeely website: <https://mcneely.sd38.bc.ca/parents>

We greatly appreciate your feedback!

[中国调查](#)
([点击这里](#))

[English Survey](#)
([click here](#))

[旁遮普语调查](#)
([ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ](#))

凯瑟琳-麦克尼利小学家长咨询委员会 (PAC) 编制了一份简短的匿名调查, 以收集麦克尼利社区的信息, 确保我们在满足学生和家庭需求方面走在正确的道路上。完成该调查不超过 5 分钟。

McNeely PAC 的使命是倡导卓越的教育、学生的安全和福祉, 以及家庭和社区合作伙伴有效和有意义的参与。每一位有子女就读于麦克尼利学校的家长/监护人都自动成为 PAC 的成员 - 我们都是 PAC 的成员!

为确保 PAC 执行委员会和当选官员准确满足学校社区的需求, 我们希望麦克尼利学校的家长和监护人回答以下调查问题, 以便我们评估进展情况并为未来学年制定计划。

请记住, 如果您对 PAC 的工作和工作方式有任何问题或疑虑, 请随时通过电子邮件 mcneelpac@outlook.com 与 McNeely PAC 联系。您也可以在麦克尼利网站上查看我们的页面: <https://mcneely.sd38.bc.ca/parents>

我们非常感谢您的反馈!

谢谢

ਕੈਥਲੀਨ ਮੈਕਨੀਲੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਪੇਰੈਂਟ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕੌਂਸਲ (ਪੀਏਸੀ) ਨੇ ਮੈਕਨੀਲੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਅਗਿਆਤ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ 5 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

McNeely PAC ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮਤਾ, ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਅਰਥਪੂਰਨ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਮਾਤਾ/ਪਿਤਾ/ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਜਿਸਦਾ ਬੱਚਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਜੋਂ McNeely ਵਿਖੇ ਦਾਖਲ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਡੇ PAC ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ - ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ PAC ਹਾਂ!

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ PAC ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ McNeely ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਸਕੀਏ।

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ PAC ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਲਈ mcneelpac@outlook.com 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ McNeely PAC ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ McNeely ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ: <https://mcneely.sd38.bc.ca/parents>.

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ!
ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ! ਮੈਕਨੀਲੀ ਪੀ.ਏ.ਸੀ